

ส.ค.ศ.ท.จีเลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2561

มติ ส.ค.ศ.ท.ยืนยันให้ยกเลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งรัฐกิจการศึกษา-
ทางลาดคหนอยากไตตัวครู เตรียมส่งหนังสือถึง รมว.ศธ.รอบ 2 พร้อมเสนอคุรุสภา-
สกอ.เลิกอนุมัติหลักสูตร ป.บัณฑิต

วันนี้ (14 ส.ค.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ประธานสภาคุณบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม
ส.ค.ศ.ท. ได้หารือถึงกรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 503 คนแต่ไม่มีวุฒิการศึกษาครู
และทางคุรุสภาได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูให้ แต่ปรากฏว่า
ในช่วงที่มีการอบรมบางคนก็ไม่มาอบรม บางคนมาอบรมแล้วก็ไม่ผ่าน
ซึ่งแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเอง
อีกทั้งมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู
ก็ยอมรับว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้โดยคุณภาพ เมื่อเทียบกับผู้ที่เรียนหลักสูตรครู 5ปี

*"สมาชิก ส.ค.ศ.ท. ซึ่งมีประสบการณ์ในการเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตมาอย่างยาวนาน
เห็นว่าการเปิดให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการผลิตครู เข้ามาประกอบวิชาชีพครู
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง มีผลกระทบต่อวิชาชีพ
และไม่ได้สร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
กลับจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้ยากแก่การแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้นไปอีก
รวมทั้งสร้างความเสียเปรียบให้แก่นักศึกษาครูที่เขาเรียนและดำเนินการถูกต้องตามระบบ ดังนั้น
ส.ค.ศ.ท. จึงมีมติยืนยันว่า จำเป็นต้องยกเลิกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูได้แล้ว"
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าว.*

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันยังมีการรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
เข้ามาเป็นครูในโรงเรียนเรื่อยๆทำให้หลักสูตร ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ยังคงมีการเปิดสอนอยู่และลุกลามไปจนถึงคณะวิชาใหม่ๆในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
ถือเป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่บางมหาวิทยาลัยทำธุรกิจทางการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ
และมีผู้นิยมมาสมัครเขาเรียนจำนวนมาก เพราะเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ได้จบครูมาเป็นครู
และสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจาก ส.ค.ศ.ท.
เคยส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลถึงนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ยกเลิกหลักสูตรป.บัณฑิตแล้ว
และจะทำหนังสือส่งไปอีกครั้ง พร้อมเสนอด้วยว่า
ให้คุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เลิกอนุมัติหลักสูตรป.บัณฑิตด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 08.08 น.](#)